



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๑๕๗๙



๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ตารางมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ

ด้วย นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเสนอผลการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ซึ่งจะได้รับการรับรองระหว่างการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT โดยร่างแถลงการณ์มีสาระสำคัญคือ (๑) รับทราบความสำเร็จที่ผ่านมาของความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ตลอดช่วงแผนดำเนินงานระยะห้าปี (Implementation Blueprint: IB 2017-2021) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (๒) กำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะถัดไปของ ๓ สาขายุทธศาสตร์หลักและ ๔ สาขายุทธศาสตร์ปัจจัยสนับสนุน และ (๓) ยินดีต่อความก้าวหน้าในการจัดทำร่างแผนดำเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญให้ สศช. ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบอีก

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สศช. จำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในโอกาสแรก และพิจารณา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรับทราบผลการประชุมที่สำคัญ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ผลการประชุม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓

แผนงาน IMT-GT ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับดาโต๊ะ ชรี อีสมานิล ซาบีรี บิน ยาขอบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนายอาเหม็ด เอ็ม ซาอีด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยที่ประชุมได้หารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงหารือทิศทางการทำงานในอนาคตของแผนงาน IMT-GT สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ความก้าวหน้าของแผนงาน IMT-GT ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (Implementation Blueprint 2017-2021: IB 2017 - 2021)

๔.๑.๑ โครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ (PCPs) ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๔ โครงการ จากทั้งหมด ๔๗ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยในส่วนของไทยได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (การปรับปรุงระยะสั้น) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรวังประจัน โครงการเมืองยางพารา และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

๔.๑.๒ การดำเนินงาน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นภาคการเกษตรที่มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว โครงการพัฒนาแพะสายพันธุ์แดงสุราษฎร์ และโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ ๑ (๒) สาขาการท่องเที่ยว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการทำการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน และการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอุทยานธรณีทะเลสาบโทบา (อินโดนีเซีย) อุทยานธรณีลังกาวิ (มาเลเซีย) และอุทยานธรณีสตูล (ไทย) และ (๓) สาขามลพิษและบริการสุขภาพ มุ่งสร้างฐานอุตสาหกรรมฮาลาลขั้นสูงและมีนวัตกรรม โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ การศึกษาความแตกต่างด้านมาตรฐานฮาลาลระหว่างประเทศสมาชิก การจัดทำเว็บไซต์ติดตามข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล และโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญฮาลาล

๔.๑.๓ การดำเนินงาน ๔ สาขาสนับสนุน ได้แก่ (๑) สาขาการค้าและการลงทุน มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ การจัดทำรายงานสถิติประจำปีของอนุภูมิภาค การศึกษาระยะเวลาตรวจปล่อยสินค้า รวมถึงการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลตามแผนงาน IMT-GT (FoC in CIQ) ซึ่งมีกำหนดลงนามในปี ๒๕๖๕ (๒) สาขาการเชื่อมโยงด้านกรขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ โดยมีการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การจัดการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑๓ เพื่อติดตามความคืบหน้าของ PCPs การเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปี ๒๕๖๕ (๓) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการเครือข่ายศูนย์พัฒนาทักษะระดับอาชีวศึกษาแผนงาน IMT-GT การจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ UNINET ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาประจำปี และ (๔) สาขาสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การจัดการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ การจัดการประชุมเมืองสีเขียว และการจัดตั้งสภาเทศบาลเมืองสีเขียว

๔.๑.๔ การสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่ประชุมรับทราบถึงการสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชียในการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้แผนงาน IMT-GT นำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายปรับใช้กับการดำเนินงานของแผนงาน IMT-GT ในอนาคต

๔.๑.๕ การยกร่างแผนการดำเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (IB 2022 - 2026) ที่ประชุมรับทราบการกำหนด ๕ ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะห้าปีข้างหน้า ได้แก่ (๑) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการอนุภูมิภาค (๒) การเจริญเติบโตด้วยการขับเคลื่อนของภาคเอกชน (๓) การจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันที่มีความตื่นตัวสูง (๔) การเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และ (๕) เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล และเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ IB 2022 - 2026 กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นคณะทำงานสาขาที่ ๘ การยกระดับ UNINET เป็นสถาบันคลังสมองของแผนงาน IMT-GT และการยกระดับสภาธุรกิจ (JBC) เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ IB 2022 -2026 มีกำหนดรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ๒๕๖๕

๔.๒ ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

๔.๒.๑ ดาโต๊ะ ชรี อิสมาอิล ซาบริ บิน ยาขอบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างของเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะความปกติใหม่ในอนาคต และเน้นย้ำความสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในช่วงการเป็นประธานแผนงาน IMT-GT มาเลเซียจะให้ความสำคัญกับ (๑) การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (SUDF) (๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกเชิงสถาบัน โดยเฉพาะกลไก JBC และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ JBC ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๓) การกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา โดยขอให้ธนาคารพัฒนาเอเชียให้การสนับสนุน IMT-GT โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงการระดับอนุภูมิภาค และการส่งเสริมการลงทุนจากแหล่งทุนทวิภาคี รวมถึงสนับสนุนให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่สื่อกลางระหว่าง IMT-GT และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อเสริมขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASUS) กับกรอบ SUDF ของ IMT-GT

๔.๒.๒ นายโจโก วีโตโต ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและกฎระเบียบระหว่างกันในอนาคต โดยต่อยอดจากความสำเร็จในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและห่วงโซ่อุปทานอาหาร การเสริมสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตโฉมพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขยายโอกาสการเข้าถึงแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๔.๒.๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะ ๓ ประการเพื่อผลิตโฉมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของ IMT-GT ประกอบด้วย (๑) การเร่งพัฒนาและต่อยอดโครงการเพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๒) การขยายผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป และ (๓) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ควบคู่กับการเพิ่มความสามารถ

ทางการแข่งขัน และการยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมฮาลาล นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมที่ไร้รอยต่อ โดยการเร่งรัดการดำเนินโครงการ PCPs ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการพิจารณาบรรจุโครงการใหม่ไว้ใน PCPs (๒) การเร่งรัดการลงทุนใน FOC in CIQ เพื่อนำไปสู่การดำเนินโครงการความร่วมมือด้าน CIQ อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม และ (๓) การเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาโครงการภายใต้สาขาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินโครงการเมืองสีเขียว และโครงการตามแผนการลงทุนตามกรอบ SUDF ซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยใช้การระดมทุนทั้งจากภายในประเทศและจากแหล่งทุนอื่น ๆ อาทิ กองทุนของอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้นำเสนอความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และประกาศความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ ได้เสนอให้ผู้นำของมาเลเซียและอินโดนีเซียสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างรัดกุม

๔.๒.๔ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน กล่าวชื่นชมแผนงาน IMT-GT ในการผลักดันข้อริเริ่มต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านทางสังคมที่ช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการภูมิภาค ในการนี้ได้เน้นย้ำ (๑) การส่งเสริมการบูรณาการแผนแม่บทด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (MPAC 2025) ยุทธศาสตร์ ASUS และกลไกทางการเงินสีเขียวของอาเซียน ร่วมกับกรอบ SUDF และข้อริเริ่มเมืองสีเขียวของแผนงาน IMT-GT (๒) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มต่าง ๆ ภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน และ (๓) การเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องความตกลง RCEP แก่ภาคเอกชนในอนุภูมิภาคผ่านกลไกของ JBC เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ได้อย่างเต็มที่

๔.๒.๕ นายอาเหม็ด เอ็ม ซาอีด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาเอเชียที่มีต่อประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT ประกอบด้วย (๑) การสนับสนุนเงินจำนวน ๓ ล้านเหรียญ สรอ. ให้แก่ไทยและอินโดนีเซียเพื่อรับมือกับโรคโควิด-๑๙ โดยในส่วนของไทย ธนาคารพัฒนาเอเชียยังให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุข การปกป้องกลุ่มเปราะบาง การช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการกระตุ้นเศรษฐกิจ (๒) การสนับสนุนการฟื้นตัวในยุคหลังโควิด-๑๙ โดยการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งให้เสนอแนะ อาทิ การเสริมขยายความเชื่อมโยงระหว่างกัน การระบุถึงช่องว่างการอำนวยความสะดวกทางการค้า การดึงดูดการลงทุนในสินค้าและบริการมูลค่าสูง และการสร้างโอกาสการจ้างงาน และ (๓) การส่งเสริมการฟื้นตัวสีเขียวผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการเงินที่ยั่งยืนสำหรับแผนงาน IMT-GT ในการพัฒนาเมืองสีเขียว การขนส่งสีเขียว และเศรษฐกิจภาคทะเล

๕. **ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT** โดยมีได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๖. **แผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนงาน IMT-GT**

๖.๑ การยกร่าง IB 2022-2026 เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานในระยะห้าปีข้างหน้า โดยมีกำหนดรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ใน IB 2022 - 2026 จะมีการจัดตั้งคณะทำงานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นคณะทำงานสาขาที่ ๘ ของแผนงาน IMT-GT

๖.๒ การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของ สินค้าและบุคคล (FoC in CIQ) โดยมีกำหนดลงนามในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ในปี ๒๕๖๕

๖.๓ เร่งผลักดันโครงการความเชื่อมโยงที่สำคัญ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนเชื่อมโยง ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด้านศุลกากรบูกิตกาบูฮิตัมของมาเลเซีย รวมถึงเร่งพัฒนาและต่อยอดโครงการ เพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป และพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ตามข้อเสนอของ นายกรัฐมนตรี

๖.๔ ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๒๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หรือเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สศช. จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน แผนการดำเนินงานดังกล่าวในรายละเอียดต่อไปตามตารางการมอบหมายภารกิจหน่วยงานดำเนินงาน ตามผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๗. ข้อเสนอหน่วยราชการ

๗.๑ รับทราบผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๗.๒ เห็นชอบการมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรับทราบ ผลการประชุมฯ แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามข้อ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตनुชา พิชายนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๐๔ (วุฒิเดช)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

Email: thuttai@nesdc.go.th